

ประกวด"เยาวชนพลยุติธรรม"ระดับประเทศ

คอลัมน์ ข่าวราษฎร์

โดย สายสะพาย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรมริเริ่มและดำเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น "โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เณลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา" โดยสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจำนวน 82 แห่ง จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 1 แสนคน

ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ โครงการห้องสมุดยุติธรรม โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เณลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 โครงการโรงเรียนยุติธรรมสถานันท์ ฯลฯ

ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนก็มีการทำกิจกรรมย่อยๆ เช่น โครงการ "ศาลโรงเรียน" ของโรงเรียนวัดประเจียก ซึ่งเป็นในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ชนะเลิศการประกวดระดับภูมิภาค กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ "ศาลโรงเรียน" คือ กิจกรรมกฎหมายโรงเรียน กิจกรรมยุติความรุนแรง กิจกรรมประเมินตนเอง กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ โรงเรียนในแต่ละพื้นที่มีการคิดกิจกรรมที่แตกต่างไปตามบริบท โดยเน้นเนื้อหาหลักที่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัว

ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ สำนักงานกิจการยุติธรรมจึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดระดับประเทศขึ้นใน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00-17.00 น. ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ

ภูมิภาค 15 โรงเรียนมานำเสนอกิจกรรมเพื่อหาผู้ชนะเลิศในแต่ละช่วงชั้นในการประกวดระดับประเทศ โดยทางสำนักงานฯมีแผนที่จะพัฒนารูปแบบของโครงการเพื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

สำหรับ 15 โรงเรียนที่จะมานำเสนอกิจกรรมในการประกวดระดับประเทศประกอบด้วย ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนวัดประเจียด จังหวัดสงขลา, โรงเรียนศูนย์รวมบ้านกอสะเลียม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงเรียนวิทยาประชาคม จังหวัดกระบี่, โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนสามเงา วิทยาคม จังหวัดตาก, โรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6 ได้แก่ โรงเรียนปรกโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ จังหวัดสงขลา, โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ